

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด: 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์ รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1
เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2
ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ปีที่ 15 ฉบับที่ 1642 ราคา 10.00 บาท

“ธนกร” เผย นายกฯ ชื่นชม “ธัชกร บัวศรี”คว้าแชมป์การแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก JuniorGP ที่โปรตุเกส

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชื่นชมและยินดีกับ นายธัชกร บัวศรี หรือ “ก้องส์” นักบิดดาวรุ่งไทยวัย 21 ปี ที่สามารถคว้าชัยชนะจากการแข่งขันจักรยานยนต์ดาวรุ่งชิงแชมป์โลก รายการ เอฟไอเอ็ม จูเนียร์จีพี เวิลด์ แชมป์เปี้ยนชิพ (FIM JuniorGP World Championship) สนามแรกแห่งฤดูกาล 2022 ซึ่งจัดขึ้น ณ สนามเซอร์กิตโต เดอ เอสโตริล (Circuito do Estoril) ประเทศโปรตุเกส เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือเป็นความสำเร็จประวัติศาสตร์นักบิดไทยคนแรกที่ได้คว้าชัยชนะในการแข่งขันในครั้งนี้

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจและความพยายามฝึกฝนของนักกีฬาจนสามารถคว้าชัยในการแข่งขันระดับโลกมาได้สำเร็จ สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและคนไทยทั้งประเทศ และขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการร่วมผลักดันนักกีฬาไทยไปสู่เวทีระดับนานาชาติ โดยขอให้คำนึงว่าตนเปรียบเสมือนทูตวัฒนธรรมคนหนึ่ง ยึดหลักการมีน้ำใจนักกีฬา และหมั่นสร้างมิตรภาพระหว่างผู้ร่วมการแข่งขันเพื่อภาพลักษณ์ที่ดี ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชัยชนะที่ไทยได้รับตลอดมา จะสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และตั้งใจทำสิ่งที่ชอบอย่างมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ เพื่อบรรลุเป้าหมายที่หวังไว้” นายธนกร กล่าว

“ลำราญ” แจง บัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.- สก. เป็นแบบกระดาษเท่านั้น ปัดใช้เครื่องลงคะแนน

นายลำราญ ดันพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ว่าการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา ที่มีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ จะใช้บัตรแบบกระดาษเพียงชนิดเดียวเท่านั้น ไม่ได้ใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ตามที่มิเคยแพร่ออกมา ซึ่งภาพที่มีการนำมาเผยแพร่เป็นการสาธิตเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่ระหว่างการผลิตและกำลังจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในอนาคต และการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พ.ค.นี้ ทั้งการเลือกตั้ง กทม.และเมืองพัทยาแต่อย่างใด จึงขอชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะหลังจากมีคลิปภาพว่าการทดลองสาธิตการใช้เครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์ ออกมาช่วงเวลาที่กำลังจะมีการเลือกตั้ง ทำให้หลายคนเข้าใจผิดและเกิดสับสนได้

“ขอให้หยุดเผยแพร่คลิปสาธิตการใช้เครื่องดังกล่าวด้วย เพราะจะทำให้ประชาชนเข้าใจผิด จากเรื่องที่มีหมายเลขเท่ากับจำนวน ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และมีการสาธิตหมายเลขที่เลือกด้วย ซึ่งอาจมีความผิดเข้าข่าย จูงใจในการเลือกได้” นายลำราญ กล่าว

“ชัยวุฒิ” แจงปิดลาคาด้าให้รอฟังศาลชี้ ต่างชาติทำธุรกิจขอให้เคารพสิทธิและจิตใจของคนไทยด้วย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงานสัมมนาธุรกิจและอุตสาหกรรม เกี่ยวกับกรณีการปิดเว็บไซต์ลาคาด้า ว่า ต้องดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ขณะนี้ทางกระทรวงดิจิทัลฯ กำลังรวบรวมพยานหลักฐาน โดยทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และนำส่งเรื่องให้ศาลเร็วๆ นี้ หากพบว่ามีข้อผิด ทั้งผู้จัดทำ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้าง รวมถึงคนแสดงคนที่ไปโพสต์ ไปแชร์ ทั้งหมดเหล่านี้ ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานส่งไปให้ศาลพิจารณาว่าจะตัดสินใครผิดก็ลงโทษ ตามกระบวนการยุติธรรมตามกฎหมาย ทั้งนี้ ตามกฎหมายเรายังปิดลาคาด้าไม่ได้ เป็นเรื่องกระบวนการยุติธรรมซึ่งดำเนินการไปตามขั้นตอนอยู่ที่การพิจารณาของศาล ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน ส่วนกรณีที่ประชาชนมีความไม่พอใจในสิ่งที่ ลาคาด้า ได้ทำ เพราะกระทบต่อความรู้สึกคนไทยทั้งประเทศนั้น อันนี้ก็เป็นที่สิทธิของพี่น้องประชาชน หรือขององค์กรต่างๆ ที่จะแบนลาคาด้า คนไทยมีสิทธิที่จะต่อต้านหรือไม่เห็นด้วยในสิ่งที่ลาคาด้าทำ

“เป็นสิทธิของแต่ละฝ่าย ก็ขอให้ทุกคนเข้าใจว่า สังคมไทยก็มีบริบทมีค่านิยมที่แตกต่างจากต่างประเทศ ก็อยากให้ทุกคนที่มาทำธุรกิจในเมืองไทยเข้าใจในสิ่งนี้ด้วย” นายชัยวุฒิ กล่าว

มูมภาชี

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีการขนส่งในราชอาณาจักร

บริษัทเป็นผู้รับขนส่งช่วงของบริษัท ก. ซึ่งรับขนส่งช่วงจากผู้ว่าจ้างมาอีกทอดหนึ่ง โดยใช้เรือลากจูงเรือลำเลียงที่บรรทุกสินค้าเพื่อลำเลียงสินค้าจากสถานที่จุดลงของบริษัทผู้ว่าจ้างซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลไปเทียบข้างเรือเดินสมุทร มีระยะทางขนส่งประมาณ 200-240 กิโลเมตร เข้าลักษณะเป็นการให้บริการขนส่งในราชอาณาจักรได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1) (ณ) แห่งประมวลรัษฎากร

(กค 0706/7613 ลว. 9 ก.ย. 2548)

การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในกรณีต่างๆ

สมาคมตกลงให้องค์การใช้คลังสินค้าเป็นสถานที่เก็บสินค้า และองค์กรตกลงจ่ายค่าเช่าตามจำนวนสินค้าที่นำเข้าเก็บในคลังสินค้าโดยสมาคมยินยอมให้องค์การครอบครองคลังสินค้าและจัดเจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า เป็นกรณีสมาคมให้องค์การเช่าสังหาริมทรัพย์ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา 81(1)(ต) แต่สำหรับกรณีที่สมาคมได้จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกในการให้แก่องค์การฯ ผู้เช่าโดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ เพิ่มขึ้นจากค่าเช่า ถือเป็นบริการตามมาตรา 77/1(10) จะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม

(กค 0706/พ./4325 ลว. 4 พ.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

บริษัท แอลบี ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2565
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 39 ถนนพังงา
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2565
2. พิจารณาให้เลิกบริษัท
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หาก
ท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะ
ชอบคุณมาก
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

(นางเหลียนบี แซ่หลิม)
กรรมการ

บริษัท เจ.บี.ยู (ประเทศไทย) จำกัด

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เจ.บี.ยู (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ณ สำนักงานเลขที่ 6
ซอยพัฒนาการ 76 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรร
เงินกำไรจากการดำเนินงานเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 100 บาท โดยกำหนดปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2565

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ _____

(นายไพรัช อภิรัตน์กุล)

กรรมการ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ